

## บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมความถนัดสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา DREAMTOPIA

นำเสนอเมื่อ : 13 ม.ค. 2568

### ประชาสัมพันธ์บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมความถนัดสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา DREAMTOPIA

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมความถนัดสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จึงได้จัดทำบอร์ดเกม **DREAMTOPIA** ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความถนัดและการค้นพบศักยภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่อาชีพในอนาคต บอร์ดเกม **DREAMTOPIA** ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกในรูปแบบที่สามารถดำเนินการ Print To Play ได้ช่วยส่งเสริมความถนัดและความสนใจของนักเรียนในสาขาอาชีพที่หลากหลาย การคิดวิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีม เป็นสื่อการเรียนรู้การสอนที่ทันสมัยและ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้ง่าย ความละเอียดแจ่มแล้ว นน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมความถนัดสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา **DREAMTOPIA** เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์บอร์ดเกม **DREAMTOPIA** ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนสามารถนำบอร์ดเกมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ทั้งนี้

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ <https://shorturl.asia/GeOUk>

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐ / ว ๗๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมความถนัดสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา DREAMTOPIA  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมความถนัดสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จึงได้จัดทำบอร์ดเกม DREAMTOPIA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความถนัดและการค้นพบศักยภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่อาชีพในอนาคต บอร์ดเกม DREAMTOPIA ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกในรูปแบบที่สามารถดำเนินการ Print To Play ได้ช่วยส่งเสริมความถนัดและความสนใจของนักเรียนในสาขาอาชีพที่หลากหลาย การคิดวิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีม เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้ง่าย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมความถนัดสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา DREAMTOPIA เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์บอร์ดเกม DREAMTOPIA ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนสามารถนำบอร์ดเกมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ <https://shorturl.asia/GeOUk> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



บอร์ดเกม DREAMTOPIA

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๓

“เรียนดี มีความสุข”

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน